



ข่าวเพื่อสื่อมวลชน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กลุ่มสารนิเทศและงานร้องเรียน

กองพัฒนากิจภาพผู้บริโภค
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
ก.ส่วนที่ ๑.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2590 7123, 7117 โทรสาร. 0 2591 8474

อย. ร่วมกับ บก.ปคบ. ทลายแหล่งขายส่งเครื่องสำอางอันตราย มูลค่ากว่าหกแสนบาท

อย. ร่วมกับ บก.ปคบ. บุคตรวจจับร้านขายส่งเครื่องสำอางรายใหญ่ย่านตลาดใหม่ดอนเมือง พบการ
ขายเครื่องสำอางผิดกฎหมายหลอกลวงให้เข้าใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ และช่วยเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางเพศ พร้อมยึดของกลางมูลค่ากว่าหกแสนบาท และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ภญ.วีรวรรณ แดงแก้ว รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมด้วย พล.ต.ท.ไถง ปราศจากศัตรู
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง , พล.ต.ต.วินัย ทองสอง รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และ พล.ต.ต.
จตุรงค์ ภูมรินทร์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (สบก.ปคบ.) ร่วมกัน
แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า วันนี้ (11 พ.ย.52) อย. ร่วมกับ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) นำหมายค้นของศาลแขวงพระนครเหนือ ที่ ค. 251/2552 เข้าตรวจค้นร้าน
การ์ตูน เลขที่ 199/161-162 ตลาดใหม่ดอนเมือง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. และร้านฟู 3
เลขที่ 199/170 ตลาดใหม่ดอนเมือง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. พบว่าทั้งสองร้านเป็น
ร้านขายส่งเครื่องสำอางขนาดใหญ่ จำหน่ายเครื่องสำอางให้แก่ผู้ค้ารายย่อย โดยเครื่องสำอางที่จำหน่ายมีมากมาย
หลายชนิด ซึ่งจากการสืบสวนทราบว่ามีการลักลอบขายเครื่องสำอางที่ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ ซึ่งจาก
การตรวจค้นพบเครื่องสำอางที่ผิดกฎหมายหลายอย่าง เช่น high love, sexy love, happy love ซึ่งเป็นเครื่องสำอาง
หยดกระชับช่องคลอดเพศหญิง และทาอวัยวะเพศชายเพื่อช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ และเครื่องสำอาง
บางรายการแสดงฉลากหลอกลวงทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นสินค้าผลิตจากต่างประเทศ ใช้คำว่า made in U.S.A. แต่
แท้จริงแล้วผลิตในประเทศไทย และพบเครื่องสำอางใช้ทาทำให้ผิวขาว เช่น ทาห้วนม ทารักแระ ทาขานีบ
สงสัยว่าอาจมีส่วนผสมของสารอันตราย นอกจากนี้ยังพบเครื่องสำอางลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศไม่มีฉลาก
ภาษาไทย จึงได้จับกุมผู้ต้องหา คือ น.ส. บุญล้อม คำเกษ อายุ 30 ปี และ น.ส. อรวรรณ อินสุนา อายุ 23 ปี
พร้อมของกลาง จำนวนประมาณ 5,000 ชิ้น 30 รายการ มูลค่าประมาณหกแสนบาท นำส่งพนักงานสอบสวน
ดำเนินคดีใน 3 ข้อหา ได้แก่

1. ขายเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
2. ขายเครื่องสำอางที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง เช่น ไม่มีฉลากภาษาไทย, ไม่แสดงชื่อ ที่ตั้งผู้ผลิต, ไม่แสดงวัน เดือน ปี ที่ผลิต เป็นต้น มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ
3. ขายเครื่องสำอางที่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง เจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องสำอาง มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า ขอเตือนประชาชนอย่าได้หลงเชื่อและซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ เช่น ตลาดนัด แผงลอย รถเข็นเร่ เป็นต้น ที่มีการโฆษณาชวนเชื่อ โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง หรืออ้างว่าเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศที่นำเข้ามาเองโดยไม่ต้องเสียภาษีทำให้มีราคาถูก แต่แท้จริงแล้วเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย ไม่ได้มีสรรพคุณตามที่อวดอ้างไว้แล้วเกิดอันตรายก็ไม่มีผู้รับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม หากผู้บริโภคพบเห็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผ่านการขออนุญาตจาก อย. หรือพบการโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภค ขอแจ้งร้องเรียนมาได้ที่ ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชั้น 1 ตึก อย. หรือ สายด่วน อย. 1556 หรือ E-mail: 1556@fda.moph.go.th หรือ ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นอกจากนี้ สามารถร้องเรียนได้ที่ บก.ปคบ. ตู้ ปณ. 459 ปณศ. สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 เพื่อ อย. จะได้ร่วมกับ บก.ปคบ. ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
แถลงข่าว 6 /ปีงบประมาณ 2553
11 พฤศจิกายน 2552

ข้อมูล Fact Sheet

1. ต้องการพิจารณา ต้องรู้จักผลิตภัณฑ์พิจารณา

http://www.oryor.com/oryor/admin/module/fda_fact_sheet/file/f_95_1227861025.pdf

2. โฆษณาเครื่องสำอางทำให้น้ำขาวใส

http://www.oryor.com/oryor/admin/module/fda_fact_sheet/file/f_27_1170178622.pdf

3. การเลือกซื้อเครื่องสำอาง

http://www.oryor.com/oryor/admin/module/fda_fact_sheet/file/f_24_1170178494.pdf